



บทที่ 1

บทนำ

คติอาชญากรรมสงคราม เป็นคตินี้ฝ่ายสัมพันธมิตร ดำเนินการลงโทษฝ่าย  
อักษะ ซึ่งเป็นประเทศผู้แพ้สงคราม หลังสงครามโลกครั้งที่สองยุติลง ประเทศไทย  
เป็นประเทศหนึ่งที่มีการดำเนินคติอาชญากรรมสงครามด้วย แต่คติอาชญากรรมสงครามใน  
ประเทศไทย มีลักษณะเฉพาะซึ่งแตกต่างจากคติอาชญากรรมสงครามที่ดำเนินการโดย  
ฝ่ายสัมพันธมิตร ทั้งในแง่บทลงโทษ องค์ประกอบของศาล และคำพิพากษา ทั้งนี้  
เพราะรัฐบาลไทยต้องการหลีกเลี่ยงไม่ให้คนไทยต้องถูกจับกุมไปขึ้นศาลต่างประเทศ  
และไม่ต้องการให้เอกราชทางการศาลของไทยต้องถูกกระทบกระเทือนไป จึงได้  
ตราพระราชบัญญัติอาชญากรรมสงครามขึ้น เพื่อให้อำนาจการจับกุมและพิจารณาคติอาช  
ญากรรมสงครามตกอยู่กับประเทศไทย เนื่องจากประเทศไทยดำเนินคตินี้กับอาชญากรรม  
สงครามเอง ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมุ่งที่จะศึกษาความเป็นมาของการดำเนินคติอาชญา  
กรรมสงครามในประเทศไทย นับตั้งแต่ การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติอาชญากรรม  
สงคราม และการพิจารณาคติอาชญากรรมสงคราม โดยจะศึกษาถึงสถานการณ์ทาง  
การเมืองระหว่างประเทศ และความขัดแย้งทางการเมืองภายในประเทศว่าส่งผล  
อย่างไรต่อคติอาชญากรรมสงครามในประเทศไทย

การศึกษาคติอาชญากรรมสงครามในประเทศไทย ค่อนข้างจะมีข้อจำกัดใน  
เรื่องของข้อมูล เนื่องจากหลักฐานส่วนใหญ่จะตีพิมพ์เผยแพร่ภายหลังจากเหตุการณ์  
เกิดขึ้นแล้วเป็นเวลานาน ดังนั้น การที่จะทำความเข้าใจในเรื่องนี้ จึงไม่สามารถ  
อาศัยหลักฐานเพื่อทำการศึกษาได้อย่างตรง ๆ เหมือนกรณีปัญหาประวัติศาสตร์อื่น ๆ  
จึงจำเป็นต้องอาศัยการวิเคราะห์ทางการเมืองและการตั้งข้อสังเกตในบางประเด็น  
เข้าไปช่วย ซึ่งในการวิเคราะห์ทางการเมืองนั้น จะใช้การวิเคราะห์ทางการเมือง  
ระหว่างประเทศเป็นแนวกว้าง ๆ เพื่อแสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ทางการเมืองระ  
หว่างประเทศภายหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยเฉพาะกรณีการจัดการกับประเทศผู้  
แพ้สงครามในฐานะอาชญากรรมสงคราม อันมีประเทศไทยเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย

จากนั้นจะเป็นการวิเคราะห์ทางการเมืองภายใน เพื่อชี้ให้เห็นว่ารัฐบาลไทย หรือกลุ่มผู้นำไทยที่ขึ้นมาใช้อำนาจภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งส่วนใหญ่คือพวกเสรีไทยนั้น ตอบสนองต่อข้อเรียกร้อง หรือข้อเสนอของฝ่ายสัมพันธมิตรในการจัดการกับอาชญากรสงครามในประเทศไทยอย่างไร และผลที่เกิดขึ้น มีผลกระทบต่อการเมืองระหว่างประเทศและภายในประเทศอย่างไรด้วย

#### วัตถุประสงค์ในการวิจัย

1. ศึกษาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติอาชญากรสงคราม พุทธศักราช 2488 และการพิจารณาคดีอาชญากรสงคราม

2. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง คดีอาชญากรสงครามในประเทศไทย กับสถานการณ์ทางการเมืองระหว่างประเทศ และการเมืองภายในประเทศ

#### ขอบเขตในการวิจัย

ในการศึกษาคดีอาชญากรสงครามในประเทศไทย มิได้มุ่งเน้นที่จะศึกษาถึงผลกระทบที่เกิดจากคดีอาชญากรสงคราม

#### วิธีการค้นคว้าและดำเนินการวิจัย

วิทยานิพนธ์นี้ศึกษาโดยใช้แนววิเคราะห์ทางประวัติศาสตร์ (Historical Approach) และนำเสนอในรูปของการพรรณนาวิเคราะห์ (Analytical Description) โดยใช้ข้อมูลเอกสารที่ยังไม่ได้ตีพิมพ์และตีพิมพ์แล้ว ข้อมูลส่วนใหญ่ในการทำวิทยานิพนธ์ค้นคว้าจากกองจดหมายเหตุแห่งชาติ กองบรรณสาร กระทรวงการต่างประเทศ งานเก็บเอกสาร กระทรวงยุติธรรม และรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร

#### ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. เข้าใจกระบวนการในการพิจารณาคดีอาชญากรสงคราม ในลักษณะที่สัมพันธ์กับสถานการณ์ทางการเมืองระหว่างประเทศ และความขัดแย้งทางการเมืองภายในประเทศ

2. เข้าใจแนวทางการดำเนินนโยบายต่างประเทศ และประวัติศาสตร์การเมืองไทย ภายหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ในแง่มุมใหม่อีกแง่มุมหนึ่ง